

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2012

## พายุของพระวิญญูญาณบริสุทธิ์ฟื้นฟู ปากีสถานและศรีลังกาให้กลับสู่สภาพเดิม

การสัมมนาศิษยาภิบาลและการประกาศเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า ของศิษยาภิบาลแดชิก กิล



พระคำแห่งชีวิตและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าถูกเปิดเผยให้ปรากฏในปากีสถานและศรีลังกา ภาพที่ 1: การประกาศถูกจัดขึ้นที่คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ "อัสเซมบลีย์" โดยมีผู้คนประมาณ 1 หมื่นคนเข้าร่วม ภาพที่ 2: การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าในครูลนาโปนา ภาพที่ 3: ศิษยาภิบาลแดชิก กิลกำลังอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจ ภาพที่ 4-5: ผู้คนที่แบงบันคำพยานถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพยานของการหายโรคของตน ภาพที่ 6: ศิษยาภิบาลแดชิก กิลได้รับมอบปริญญาเอกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุน พันธกิจในปากีสถานของท่าน

ไฟแห่งพระกิตติคุณกำลังลุกไหม้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในประเทศ ปากีสถานซึ่ง 97% ของประชากรเป็นมุสลิมและในศรีลังกาซึ่งผู้คน 69% เป็นพุทธ จากวันที่ 16 ถึง 26 ตุลาคม 2012 ศิษยาภิบาลแดชิก กิล (จากคริสตจักรมันมินแคธอน) พร้อมทีมพันธกิจของมันมินได้เดินทางไปทำพันธกิจในประเทศปากีสถานและศรีลังกา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2012 มีการจัดพิธีมอบปริญญาเอกให้กับศิษยาภิบาลแดชิกกิลขึ้นที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ในเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถานสภาบิชอปและผู้นำคริสตจักรแห่งชาติได้มอบปริญญาเอกด้านการสอนและพันธกิจให้กับศิษยาภิบาลกิลเพื่อแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนพันธกิจในปากีสถานของท่าน ศิษยาภิบาลกิลเดินทางไปยังปากีสถาน 14 ครั้งในช่วงสิบปีที่ผ่านมาและจัดสัมมนาและการประกาศเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าขึ้นใน 12 เมือง นอกจากนั้นองค์กร "Bright Future Society" (ซึ่งเป็นองค์กร พัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง) ได้มอบรางวัล "ชาวสมาธิผู้ใจดี" ให้กับดร.แจร์อ็อก ลีเพื่อแสดงความขอบคุณท่าน สำหรับการอุทิศตนให้กับความรอดของดวงวิญญาณ

ในการสัมมนาครั้งต่อมาศิษยาภิบาลกิลเทศนาเกี่ยวกับการจัดเตรียมล่วงหน้าของ

พระเจ้าในเรื่องการเตรียมมนุษย์จากหนังสือของ ดร.แจร์อ็อก ลีเรื่อง "ตื่นเถิดอิสราเอล" ในตอนเย็น มีการจัดประกาศเพื่อการรักษาโรคโดย ใช้ผ้าเช็ดหน้าขึ้นที่คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ อัสเซมบลีย์ตามคำขอของศิษยาภิบาลอันวาร์ฟาซาล ประธานของสถานีโทรทัศน์ไอแซคศิษยาภิบาลกิลเทศนาในการประกาศและอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลสี่ข้อ ที่พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงองค์เดียวและอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าแห่ง ฤทธิ์อำนาจ (กิจการ 19:11-12)

ในวันที่ 18 ตุลาคมมีการจัดสัมมนาศิษยาภิบาลขึ้นที่คริสตจักรน้ำแห่งชีวิตซึ่งศิษยาภิบาลอันวาร์ ฟาซาลรับใช้ อยู่ที่นี่ ศิษยาภิบาลกิล (วิทยากรของการสัมมนา)บรรยายในหัวข้อ "ขนาดแห่งความเชื่อ" ผู้เข้าร่วมมีความ ประทับใจกับคำสอนฝ่ายวิญญาณและขอรองให้ท่านจัดทำเทศนาของดร.แจร์อ็อกลีเพิ่มเติมให้กับเขา

ในวันที่ 20 ตุลาคม มีการจัดประกาศเพื่อการรักษาโรคขึ้นที่คินรูลนาโปนาในเมืองโคลอมโบศรีลังกา ศิษยาภิบาลกิลเทศนาในหัวข้อ "เหตุผลที่พระเจ้าทรงเตรียมมนุษย์" และ "เหตุผลที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้มีคนไม่แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว" ในวันที่ 21 ตุลาคม ท่านเทศนาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่การประกาศเพื่อ การรักษาโรคซึ่งจัด

ขึ้นที่วัดตาลา

ในการประกาศเพื่อการรักษาโรคที่จัดขึ้นเป็นเวลาสองวันนั้นผู้คนจำนวนมากถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู่หลังจากที่เขาหายโรคและความเจ็บปวดนานาชนิด กายัน ดามาสิงห์ (เด็กชายอายุ 6 ขวบ) ต้องพึ่งเครื่อง ดมอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีปัญหาในการหายใจ แต่เขารู้สึกถึงความอุ่นที่หน้าอกและลำคอของเขาในช่วงการ ประกาศและเขาได้รับการรักษาให้หาย คุณนิฮัล เฟอร์นันโด (ชายอายุ 54 ปี) หายจากอาการเจ็บปวดหลังที่ เกิดจากการได้รับอุบัติเหตุ คุณบริเก็ต (หญิงวัย 60 ปี) หายจากปัญหาเรื่องสายตา คุณมาราเดย์ (หญิงวัย 65 ปี) หายจากอาการปวดกระดูกสันหลังนอกรอกเนื่องจากนี้ยังมีคำพยานมากมายหลังไหลเข้ามา

ในวันที่ 22 ตุลาคมมีการจัดสัมมนาศิษยาภิบาลและศิษยาภิบาลกิลบรรยายในหัวข้อ "ขนาดแห่งความเชื่อ" ศิษยาภิบาลที่เข้าร่วมการสัมมนาบอกว่า "คำบรรยายนี้อยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์อย่างแท้จริงทั้งยังเป็นคำสอนฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งอีกด้วย" ในวันที่ 23 ตุลาคมมีการจัดสัมมนาศิษยาภิบาลขึ้นที่เมืองแกนดีในหัวข้อ "สาส์นจากกางเขน" เมื่อการสัมมนาในครั้งนี้จบลง รายการทั้งหมดของการเดินทางไปทำพันธกิจใน ครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นลงเช่นกัน

### ดวงวิญญาณมากขึ้นจะได้ฟัง คำเทศนาของดร.แจร์อ็อก ลี ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไอแซค

ดวง วิญญู ญาณ  
จำนวนมากขึ้นจะมี  
โอกาสฟังคำเทศนาที่  
เต็มไปด้วยชีวิตผ่าน  
สถานีโทรทัศน์ไอ  
แซคของปากีสถาน  
เวลานี้ สถานี  
โทรทัศน์ไอแซค  
แพร่ภาพออกอากาศคำเทศนาของดร.แจร์อ็อกลีใน  
ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นเวลาหกชั่วโมง  
ต่อวันและมีการเผยแพร่ออกอากาศรายการแสดง  
และเพลงนมัสการของมันมินวันละสองชั่วโมงทั่ว  
ประเทศปากีสถานและตะวันออกกลาง ศิษยาภิบาล  
อันวาร์ฟาซาล (ประธานสถานีโทรทัศน์ไอแซค)  
กล่าวว่า "เมื่อเร็ว ๆ นี้สถานีโทรทัศน์ไอแซคได้  
เซ็นสัญญากับสถานีดาวเทียมแห่งหนึ่งที่ครอบคลุม  
ประเทศสหราชอาณาจักร ยุโรป และแอฟริกา อีกไม่  
นาน รายการต่าง ๆ จะถูกนำไปเผยแพร่ออกอากาศ  
ในพื้นที่เหล่านี้ สิ่งนี้จะทำให้ผู้คนจำนวนมากไม่  
จะรู้จักความจริงและไปถึงความรอด"



# ความรักไม่อิจฉาและไม่อวดตัว



ดร.แจร์ก ลี ศิษยาภิบาลอาวุโส

“ความรักนั้นก็คือทนนานและกระทำ  
คุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่  
อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง”  
(1 โครินธ์ 13:4)

ความอิจฉาริษยาที่มีอิทธิพลที่ชั่วร้ายต่อชีวิตคริสเตียนในกรณีส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ถึงอิจฉาคนที่เรารู้จักกันดีเราจะอิจฉาเพื่อนสนิทหรือคนที่เป็นคู่แข่งของเรา ยกตัวอย่าง ถาคนหนึ่งเปิดภัตตาคาร เขาอาจไม่ อิจฉาคนงานที่ได้รับการยกย่องในบริษัท แต่เขาจะรู้สึกอิจฉาและอิจฉาเมื่อภัตตาคารอีกแห่งหนึ่งที่ขายอาหารแบบเดียวกันมีลูกค้าจำนวนมากขึ้น

นอกจากนั้นความอิจฉาอย่างรุนแรงจะนำไปสู่ความริษยาด้วยการกระทำที่ชั่วร้าย การอวดตัวก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านต้องการอวดตัวและรับการยกย่อง สิ่งนี้จะก่อให้เกิดการทะเลาะ ความอิจฉา และความริษยา ถาเช่นนั้นเราจะมีความรักฝ่ายวิญญาณซึ่งไม่อิจฉาและไม่อวดตัวได้อย่างไร

## 1. ความรักไม่อิจฉา

ความอิจฉาอย่างรุนแรงจะนำไปสู่ความริษยาคนอื่นและอาจส่งผลให้เกิดการกระทำที่ชั่วร้ายต่อคนเหล่านั้น ถาท่านรู้สึกไม่สบายใจที่คนอื่นได้คิดได้สติและได้รับความรัก สิ่งนี้หมายความว่าท่านมีความอิจฉาและริษยา

เมื่อจิตใจของท่านมีความอิจฉาและริษยา ท่านจะรู้สึกไม่พอใจที่เห็นคนอื่นร่ำรวยหรือมีสถานะดีมากกว่าท่าน ถาเพื่อนร่วมงานได้รับการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็ว แต่ท่านยังอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำด้อยเหมือนเดิม ท่านอาจรู้สึก ขมขื่นและไม่มีความพอใจและไม่อยากทำงาน ความอิจฉาและริษยาจะทำให้เกิดความท้อใจ เมื่อท่านเปรียบตนเอง กับคนอื่นด้วยความอิจฉาหรือริษยา สิ่งนี้จะเพิ่มความรู้สึกเป็นปมด้อย

ให้กับท่านมากขึ้น

อย่างไรก็ตามด้วยความรักฝ่ายวิญญาณท่านจะสามารถชื่นชมกับความจริง สาเหตุก็เพราะว่าท่านจะรู้สึก เป็นสุขเมื่อมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคนอื่นราวกับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับท่าน แต่ถาท่านท้อใจและหมดกำลังใจ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าท่านไม่มีความรัก สิ่งนี้แสดงว่าท่านยังมี “ตัวตน” ของท่านอยู่ถา “ตัวตน” ของท่านต้องการ ได้รับความรักและการยกย่อง ท่านจะรู้สึกเจ็บใจและความอิจฉาจะผุดขึ้นในใจของท่าน

เมื่อความอิจฉารุนแรงขึ้น ท่านจะพูดและทำสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นนี่คือความริษยาที่ออกมาเป็นการกระทำ สิ่งนี้ถูกรวมไว้กับการงานของเนื้อหนังที่เห็น ได้ชัดที่กาลาเทีย 5:19-21 บันทึกไว้ ดังนั้นความริษยาจะทำให้ท่านได้รับความรอดยากขึ้น

ยกตัวอย่าง ชาอูลกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลสิ้นพระชนม์อย่างน่าสังเวชด้วยความริษยาที่มีต่อดาวิด ดาวิด เป็นวีรบุรุษที่ช่วยประเทศของท่านให้รอดจากโกลิอัทนักรบของคนฟิลิสเตีย โกลิอัทสูงเกือบ 9 ฟุต 11 นิ้ว และสวมเสื้อเกราะทองสัมฤทธิ์ เขาเป็นนักรบที่เก่งที่สุดของคนฟิลิสเตีย เขาเยาะเย้ยพระเจ้าและกองทัพ ของอิสราเอลเป็นเวลา 40 วัน แต่ชาอูลและกองทัพอิสราเอลรู้สึกกลัว จากนั้นดาวิดก็ปรากฏตัวขึ้นและ สังหาร โกลิอัทที่คูเหม็นพระเจ้าด้วยการเหวี่ยงก้อนหินจากสายสลิง ในที่สุด อิสราเอลก็ชนะสงครามและ ดาวิดเป็นที่รักของคนอิสราเอลในฐานะวีรบุรุษของชาติ ต่อมากษัตริย์ชาอูลทรงตั้งดาวิดดูแลกองทัพทั้งหมดแต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ปลุกเร้าความอิจฉาและริษยา ของชาอูล เมื่อกลับจากการสังหารคนฟิลิสเตีย ดาวิดได้รับการต้อนรับจากคนอิสราเอลจำนวนมาก จากนั้นมีผู้หญิงบางคนออกมาอร้องรับกันว่า “ชาอูลฆ่าคนเป็นพัน ๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ” (1 ซามูเอล 18:7) เมื่อได้ยินสิ่งนี้ชาอูลก็โกรธมาก

พระองค์ตรัสว่า “เขาสรรเสริญดาวิดว่าฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ ส่วนเราฆ่าหมาแต่เพียงเป็นพัน ๆ ดาวิดจะได้อะไรอีกเล่านอกจากราชอาณาจักร” ชาอูลเริ่มมองดาวิดด้วยสายตาจับผิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (1 ซามูเอล 18:8-9) หลังจากนั้นชาอูลพยายามที่จะฆ่าดาวิด เมื่อชาอูลกำลังถูกวิญญาณชั่วเขาสัง ท่านได้พุ่งหอกใส่ดาวิดที่กำลังลี้ภัยหนีอยู่ในถ้ำนั้น ชาอูลวางแผนที่จะฆ่าดาวิดโดยให้คนฟิลิสเตียและ สังโหดทหารที่มีมือดีที่สุดของตนในสังหารดาวิด ท่านริษยาดาวิดอย่างต่อเนื่องและความริษยาของท่าน ดำเนินต่อไปและหยุดลงเมื่อท่านสิ้นพระชนม์จากการทำสงครามกับคนฟิลิสเตีย

โยบ 4:8 กล่าวว่า “ตามที่เขาได้เห็น บรรดาผู้ที่โลกความชั่วช้า และหวนความชั่วร้ายก็ได้เคยอย่างนั้น” สุภาษิต 14:30 กล่าวว่า “ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนัง แต่ความอิจฉาริษยากระทำให้กระดูกผุ” ถาท่านทำสิ่งชั่วร้ายสิ่งนั้นก็จะหวนกลับไปหาท่าน โรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติจะเกิดขึ้นกับครอบครัวและธุรกิจของ ท่านซึ่งเป็นการสนองต่อความชั่วที่ท่านหวนลงไป ความอิจฉาและริษยาสร้างความเสียหายกับเราฝ่ายเดียว สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคขัดขวางสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นเราควรถอน สิ่งเหล่านี้ทิ้งไปให้หมดสิ้น

## 2. ความรักไม่อวดตัว

การอวดตัวคือการ อ้ออวดและอวดอ้างตนเองผู้คนส่วนใหญ่ต้องการอวดตัวถาเขามีบางสิ่งที่ดีกว่าคนอื่น สาเหตุก็เพราะว่าเขาอยากให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญเขา คนเหล่านี้ไม่ค่อยยกย่องสรรเสริญการมีส่วนร่วม ของคนอื่นมากนัก เขาคิดว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นความสำเร็จของเขาถาเขาขยอกของสรรเสริญความสำเร็จ ของคนอื่น ดังนั้น

เขาจึงวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นบางครั้งการอวดตัวอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท ท่านอาจ คิดว่าท่านอาจได้รับการยกยอนับถือเมื่อท่านอวดตัว แต่ผลกลับตรงกันข้าม

1 ขอห์น 2:15-16 กล่าวว่า “อย่ารักโลกหรือสิ่งของโลก ถาผู้ใดรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนัง และตัณหาของตา และความเย่อหยิ่ง ในชีวิตไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่เกิดจากโลก”

คำว่า “ความเย่อหยิ่งในชีวิต” ในข้อนี้คือลักษณะของมนุษย์ที่อยากอวดอ้างตนเองตามอยากของโลกนี้ มนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังชอบอวดอ้างถึงครอบครัว ชื่อเสียง อำนาจ รถม บ้าน และเครื่องประดับราคาแพงของตนบางคนอวดอ้างตนมีความสัมพันธ์ โกลิอัทกับคนที่อำนาจหรือคารา สาเหตุก็เพราะเขาให้คุณค่ากับ ชีวิตบนโลก

แต่การอวดอ้างถึงสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อะไร? ปัญญาจารย์ 1:2-3 กล่าวว่ามนุษย์ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่ง ที่เขาตรากตรำกายไต่ดวงอาทิตย์ สดุดี 103:15 กล่าวว่าชีวิตของมนุษย์เจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนาซึ่ง จะร่วงโรยไป ความเย่อหยิ่งของโลกไม่ได้ทำให้เรามีคุณค่า และชีวิตที่แท้จริง ตรงกันข้ามสิ่งนี้จะทำให้เราเป็น ศัตรูกับพระเจ้าและเข้าไปสู่หนทางแห่งความตาย

## 3. อวดอ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้า

หลังจากกำจัดความเท็จที่ทำให้เรารักโลกทิ้งไป เราก็ไม่อยากจะอวดอ้างและเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เงินทอง สง่าราศี หรือชื่อเสียงของโลก 1 โครินธ์ 1:31 กล่าวว่า “ให้ผู้ออวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า” ข้อนี้บอกให้เราอวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง เราควรอวดอ้างถึงกางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา เราควรพูดถึงพระคุณที่พระเจ้า ประทานให้และแบ่งปันคำพยานของการได้รับคำตอบของเรา สาเหตุก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถวายเกียรติแด่ พระเจ้าและปลุกปล้ำความเชื่อและความหวังในผู้คน ถาเราอวดอ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้พระเจ้าทรงพอ พระทัยกับเรา และจะตอบแทนเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกาย

แต่ผู้ซึ่งบางคนอวดอ้างตนเองทางอ้อม ในขณะที่เขาพูดว่าเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้า เขาพูดว่าเขาทำสิ่งนั้น สิ่งนี้เพราะเหตุนี้เขาจึงได้รับพระพรดังกล่า เขาให้เครดิตกับตนเอง ดังนั้นเขาตนจึงกล่าวหาเขาและบาง ครั้งเขาพบกับ การทดลองและความยากลำบาก

แหล่งของความเย่อหยิ่งฝ่ายโลกไม่ทำให้เรามีชีวิตนิรันดร์และการชำระให้บริสุทธิ์ ตรงกันข้าม สิ่งนี้มีแต่จะ ทำให้เกิดความโลภภายในเราและนำเราไปสู่ความพินาศ แต่เมื่อเราเต็มใจของตนด้วยความหวังเรื่อง สวรรค์ เราจะมีกำลังกำจัดความเย่อหยิ่งของโลกนี้ทิ้งไป หลังจากเราเต็มใจของตนด้วยความจริง การ อวดอ้างฝ่ายเนื้อหนังหรือสิ่งของฝ่ายโลกก็จะไร้ความหมาย สิ่งนี้เปรียบได้กับของเล่นในวัยเด็กที่ไร้ความ หมายกับเราเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่และสิ่งอื่น ๆ จะกลายเป็นสิ่งที่เล็กลงหลังจากเราเติบโตขึ้น

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ในกาลาเทีย 6:14 ว่า “แต่พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ ขาพเจ้าอวดตัวนอกจากเรื่อง กางเขนของพระเยซูคริสต์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่ง โดยกางเขนนั้นโลกครึ่ง ไม้แล้วจากขาพเจ้า และขาพเจ้าก็ครึ่ง ไม้แล้วจากโลก” เช่นเดียวกับที่เปาโลกล่าวไว้ ผมอธิษฐานในพระนาม ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะขยอกและอวดอ้างพระเยซูคริสต์ผู้ทรงช่วยเราให้รอดและประทาน สวรรค์ให้กับเรา

## จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวย่อของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา [www.manmin.org-](http://www.manmin.org-) (มีคำเทศนาภาษาไทย)

## หนังสือพิมพ์พันธกิจ

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซิร์ช

จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ

121/101 บ้านคู่มองใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net



[www.gcnetv.org](http://www.gcnetv.org)

[www.manminseminary.org](http://www.manminseminary.org)

[www.wcdn.org](http://www.wcdn.org)

# การขยายเครือข่ายจัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อี-บุค) หลายภาษาของ ดร.แจร์อ ก ลี สำหรับผู้อ่านทั่วโลกผ่านอะเมซอนด็อทคอมและไอบุคสโตร

เนื่องจากผู้คนนิยมอ่านหนังสือผ่านอี-บุค คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟนเพิ่มมากขึ้น วิธีการอ่านของ คนก็เปลี่ยน ไป ผู้คนจำนวนมากก็นิยมอ่านหนังสืออี-บุคซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ แทนสิ่งตีพิมพ์

อี-บุคพกพาสะดวกและราคาถูกกว่าสิ่งตีพิมพ์ อี-บุคมีข้อได้เปรียบหลายอย่างเพราะหาซื้อได้ง่ายจาก ร้านหนังสืออินเทอร์เน็ตในทุกที่ทุกแห่งและทุกเวลา และเราสามารถอ่านหนังสือเหล่านี้ได้ทันทีด้วยการดาวน์โหลด ในตลาดหนังสือของเกาหลียอดขายหนังสืออี-บุคเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ใน การขายอี-บุคผ่านทางอะเมซอนด็อทคอม (ร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำของโลก) ตลาดหนังสืออี-บุคขยาย กว้างอย่างมากเช่นกัน ในสหรัฐอเมริกา

เพื่อเข้าสู่ตลาดที่กำลังเติบโต สำนักพิมพ์อูริมบุคส์ ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลได้นำหนังสือเล่มต่าง ๆ ของ ดร.แจร์อ ก ลีที่ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มาผลิตใน

รูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเปิดประตูไปสู่การจัดพิมพ์แบบดิจิทัลในพันธกิจด้านการสื่อสาร ณ เดือนพฤศจิกายน 2012 มีหนังสือต่าง ๆ 218 เล่ม ใน 36 ภาษาวางจำหน่ายอยู่ในตลาดอี-บุค หนังสือเหล่านี้เป็นภาษาเกาหลี 81 เล่มและอีก 201 เล่ม อยู่ในภาษาต่าง ๆ 44 ภาษา หนังสืออี-บุคฉบับภาษาเกาหลีมีวางจำหน่ายออนไลน์ที่ไอบุคสโตร อินเทอร์เน็ต ไอบุคสโตร ยังพุง บุกสโตร เยศ24 อะลาดีน ลิโอบุคสโตร และบุคดิ&นูนิส หนังสือภาษาอื่น ๆ มีวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ ของอะเมซอนด็อทคอม ไอบุคสโตร และ ไอบุคสโตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอบุคสโตรจำหน่ายฉบับภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น และภาษาจีนยุคใหม่ หนังสือ 60 เล่มใน 7 ภาษาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากสาธารณชนบนเว็บไซต์อะเมซอนด็อทคอม และอีก 108 กลมใน 20 ภาษาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์ไอบุคสโตร

ตัวแทนของอูริมบุคส์ที่ดูแลการจำหน่ายหนังสืออี-บุคกล่าวว่า “ผู้อ่านจำนวนมากตอบสนองในเชิงบวกต่อ การจำหน่ายอี-บุคของเราอย่างจริงจังผ่านอะเมซอนด็อทคอมและไอบุคสโตรยอดขายสูงขึ้น และสำนักพิมพ์อี-บุคในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและไต้หวันกำลังขอความร่วมมือกับเรา” เมื่อเร็วๆ นี้มีการเปิดไอบุคสโตรสำหรับผู้ใช้ไอโฟนและ



หนังสือของ ดร.แจร์อ ก ลีในภาษาต่าง ๆ ถูกวางจำหน่ายบนเว็บไซต์อะเมซอนด็อทคอมซึ่งเป็นร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำของโลกและไอบุคสโตรเพื่อผู้คนจะสามารถอ่านหนังสือเหล่านี้ในทุกที่ทุกแห่งและทุกเวลา ผู้คนสามารถอ่านหนังสือบนจอภาพของอุปกรณ์ไอเทค เช่น เครื่องมืออ่านอี-บุค สมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ผู้อ่านในเกาหลีกำลังอ่านหนังสือเรื่อง “สาสนจากกางเขน” ฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเรื่อง “สาสนจากกางเขน” ถูกตีพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 37 ภาษา

ไอบุคสโตรในประเทศแถบอเมริกากลาง 17 ประเทศ เช่น เม็กซิโกและลู่ไปถึงประเทศนิวซีแลนด์ สิ่งนี้เป็นเหตุให้อูริมบุคส์ต้องขยายเครือข่ายการจำหน่ายหนังสืออี-บุคของฉบับภาษาไปตุลเศและภาษาสเปน

อูริมบุคส์จะจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือของ ดร.ลีในรูปแบบอี-บุคในภาษาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนเจ็ดพันล้านคนทั่วโลก



## อ่านหนังสือพิมพ์ “มันมิน” ฉบับออนไลน์ในภาษาต่าง ๆ 25 ภาษา



หนังสือพิมพ์มันมินเป็นหนังสือพิมพ์ของคริสตจักรและเวลานี้ถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 25 ภาษาและท่าน สามารถอ่านหนังสือพิมพ์นี้ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ในทุกที่ทุก แห่งและทุกเวลา ท่านสามารถอ่านหนังสือพิมพ์มันมินออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)

หนังสือพิมพ์มันมินเป็นบทความและข่าวสารของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลที่รวบรวมคำเทศนาฝ่ายวิญญาณของ ดร.แจร์อ ก ลี ภาพคำ

พยานของผู้เชื่อในเกาหลีและต่างประเทศ กำแนะนำสำหรับคริสเตียน และข่าวสารเกี่ยวกับคริสตจักรสาขาทั้งในเกาหลีและต่างประเทศเอาไว้มากมาย

ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์มันมินถูกแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 25 ภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาอังกฤษ จีนยุคใหม่ รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน และภาษาฮิบรู หนังสือพิมพ์นี้ถูกจัดพิมพ์ที่เกาหลีและส่งทางไปรษณีย์ไปยังประเทศอื่น ๆ และเวลานี้มีการจัดพิมพ์ในต่างประเทศด้วยเช่นกัน จากกลางเดือนพฤศจิกายน 2012 เป็นต้นไปมีการเปิดให้บริการออนไลน์ให้กับผู้อ่านหนังสือพิมพ์มันมินเป็น ภาษาต่าง ๆ 25 ภาษาภายใต้ความร่วมมือของห้องไอที แผนกบรรณาธิการ และทีมพันธกิจต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์มันมินฉบับภาษาเกาหลี อังกฤษ จีนยุคใหม่ สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น และฝรั่งเศสถูกนำเสนอในรูปแบบ เว็บไซต์ ส่วนที่เหลืออยู่อีก 18 ภาษาถูกนำเสนอในรูปแบบของเอกสารที่สะดวกต่อการพกพา (PDF) ซึ่งประกอบด้วยภาษาจีนโบราณ ตากาลอก บิซายัน ไป

ตุลเศ ยูเครน เอสโตเนีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม มองโกเลีย เนปาล ฮิบรู อาร์บิก เฮอร์ดู ทมิฬ ฮินดี สิงหล และเยอรมัน ซึ่งกว่านั้น ผู้อ่านยังสามารถพิมพ์ไฟล์ PDF นี้จากเว็บไซต์ได้เช่นกันเพื่อให้คุณสามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์และจัดพิมพ์ไฟล์นั้นเพื่อนำไปเผยแพร่ในที่พันธกิจของคุณสิ่งนี้จะมามีบทบาทสำคัญในการขยายพันธกิจสิ่งตีพิมพ์ออนไลน์และการทำให้พันธกิจทั่วโลกให้สำเร็จ

วิธีการพิมพ์ไฟล์ PDF ของหนังสือพิมพ์มันมิน

- ▶ เข้าไปที่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์มันมิน ([www.manminnews.com](http://www.manminnews.com))
- ▶ คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์PDF” ที่อยู่ด้านท้ายของจอภาพ
- ▶ ส่งอีเมลถึงผู้บริหารเว็บไซต์และรับเอกสารผู้ใช้ (ID) เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์
- ▶ เข้าไปในเว็บไซต์และดาวน์โหลดไฟล์ที่ท่านต้องการ

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p><b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p><b>การทรงบำบัตริศึกษา</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบับบัตริศึกษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โลกของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การเป็นขึ้นมา</b> - เราเชื่อว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p><b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในท่าอากาศก้องนงามงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด</li> <li>2. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชื่อว่าเราได้รับความรอดจากพระเจ้าที่ทรงรักเรา (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)</li> <li>3. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น</li> <li>4. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชื่อว่าเราได้รับการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์</li> <li>5. คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเชื่อว่าประกาศถึงความเชื่อของค่านาม “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร</li> </ol> <p>“พระเจ้าเป็นพระบิดาพระผู้สร้าง ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้พรทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้”</p>

# “ผมจะไม่มีวันลืมฤทธิ์อำนาจ พระคำ และเพลงสรรเสริญ ผมต้องการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้กับดวงวิญญาณจำนวนมากในบัลแกเรีย”

ผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่ทำงานอยู่ในกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ “เฮมา 18” ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ในเมือง โซเฟียประเทศบัลแกเรียครอบครัวของผมตอนรับเอาพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเราผ่านคุณพ่อของผมซึ่งจบจากโรงเรียนนักบวชฝ่ายวิญญาณในบัลแกเรียและต่อมาในช่วงที่ท่านเรียนปริญญาเอกที่เยอรมัน ท่านกลับใจเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่ ชีวิตแห่งความเชื่อของเราเริ่มต้นด้วยวิธีนั้น ก่อนปี 1989 เราถูกข่มเหง และอยู่ภายใต้การสอดส่องของรัฐบาลของเรา แต่ถึงกระนั้น เราได้แจกจ่ายพระคัมภีร์และหนังสือคริสเตียน จำนวนมาก เรายังอัดเสียงภาพยนตร์คริสเตียนและแจกจ่ายภาพยนตร์เหล่านั้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน

### อุทิศตัวผมให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะคริสเตียนคนหนึ่ง

คุณแม่ของผมเป็นหมอและคุณพ่อของผมเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ เพราะเหตุนี้ผมจึงสงสัยเกี่ยวกับ อนาคตของผม หลังจากจบชั้นมัธยมปลายผมอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ—ผมควรเรียนต่อด้านการแพทย์หรือ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผมเริ่มอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของผมว่าผมควรเป็นหมอเหมือนพ่อแม่ของผม

ก่อนการสอบแข่งขันเข้าเรียนแพทย์พระเจ้าทรงอวยพรให้ผมมีประสบการณ์พิเศษบางอย่าง ผมฝันว่าพระองค์ ทรงเปิดเผยให้ผมรู้โจทย์ของข้อสอบขอสอบขอพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของพระเจ้า ผมสามารถสอบเขา เรียนในมหาวิทยาลัยการแพทย์โซเฟียด้วยคะแนนที่ดีและหลังจาก 6 ปีผมก็สำเร็จจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ในฐานะนายแพทย์ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สิ่งนั้นเกิดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 1996

ผมดำเนินชีวิตมาจนถึงวันนี้ด้วยการอุทิศตนด้วยความชื่นชมยินดีโดยคิดอย่างจริงจังว่าผมทำอะไรได้บ้างในฐานะหมอคริสเตียน ในฐานะประธานสมาคมหมอคริสเตียนของบัลแกเรียผมนำการสัมมนาเรื่อง การทำแท้ง การทำสเต็มเซลล์ การทำโคลนนิ่ง การทำ การุณฆาต และในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับทฤษฎี การทรงสร้างและการวิวัฒนาการผมนำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และการให้คำปรึกษาร่วมกับภรรยาของผม เกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ผมสนับสนุนการแจกพระคัมภีร์ให้กับโรงพยาบาลและที่ทำการของรัฐทุกแห่ง ในประเทศ เช่น สถานีตำรวจ โรงเรียน สถานีดับเพลิง และองค์การปกครองระดับท้องถิ่นต่าง ๆ

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทำคือ โครงการพระคัมภีร์เราแจกจ่ายพระคัมภีร์และหนังสือคริสเตียนสำหรับเด็กมากกว่า สามล้านเล่ม ปัจจุบันบัลแกเรียเป็นเพียงประเทศเดียวที่อนุญาตให้มีการสอนคริสต์ศาสนาในบรรดาประเทศต่าง ๆ ในประชาคมยุโรป

ผมได้พบกับพันธกิจของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลก (WCND)

เมื่อผมเป็นเด็กผมป่วยเป็นโรคตับอักเสบอย่างรุนแรงในเวลานั้นผมได้รับการรักษาให้หายด้วยคำอธิษฐานของพ่อแม่ผม



นายแพทย์คิริล เดคคอฟ สวีเลนอฟและคุณไอรินา สวีเลนอฟภรรยาของท่าน

**ประวัติ:**

- ประธานสมาคมหมอคริสเตียนของบัลแกเรีย
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปแห่งศูนย์วินิจฉัยโรคในเมืองโซเฟีย
- ที่ปรึกษาทางการแพทย์และผู้นำเสนอรายงานสุขภาพทางโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ “ยุโรป” ซึ่งเป็นสถานี โทรทัศน์แห่งชาติแห่งหนึ่งของบัลแกเรีย
- ได้รับรางวัล “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปแห่งปี” ของบัลแกเรีย ประจำปี 2007
- เป็นผู้บรรยายในการประชุมเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกที่บัลแกเรียในเดือนเมษายน 2012

พร้อมกับสมาชิกคริสตจักรปัจจุบันหลายคนพูดว่าการอัศจรรย์ไม่มีแล้ว นาเสียดายที่หมอลหลาย คนซึ่งรู้จักความลึกซึ้งของร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างดีแต่กลับไม่เชื่อในพระเจ้า

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2011 ผมได้ยื่นเกี่ยวกับพันธกิจของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกจากนายแพทย์คูลูกา ดันชวาที่เขา ร่วมในการประชุมหมอคริสเตียนนานาชาติครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นที่ออสเตรเลียในหัวข้อ “ความเป็นจิตวิญญาณกับการแพทย์” เครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกกำลังทำพันธกิจที่สอดคล้องกับการ เป็นหมอและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์คนเหล่านี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงพระชนมอยู่และยอมรับการบำบัดรักษาของพระเจ้า ด้วยการให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ยืนยันถึงการรักษาของพระเจ้า ผมมั่นใจว่าพันธกิจนี้ด้วยเกียรติยศแด่พระเจ้าอย่างมาก

เมื่อวันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2012 ผมได้เข้าร่วมในการประชุมหมอคริสเตียนนานาชาติครั้งที่ 9 ซึ่งจัด ขึ้นที่ประเทศเคนยา และผมประทับใจและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งสิ่งนั้นเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่สำหรับผม

### ผมได้ฟังคำเทศนาฝ่ายวิญญาณของดร.เจอร์รี ลี

หลังจากนั้นผมได้พบกับพี่น้องชายหญิงที่เข้าร่วมนมัสการในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลที่ดร.เจอร์รี ลี (ผู้ก่อตั้ง เครือข่าย

หมอคริสเตียนทั่วโลก) เป็นศิษย์กบิลผมสามารถสัมผัสถึงความบริสุทธิ์และความจริงใจที่คริสเตียนควรมีจากหัวใจของคนเหล่านั้น พี่น้องเหล่านั้น ได้นำเสนอให้ผมรู้จักนิมิตของดร.เจอร์รี ลีและคริสตจักรมันมิน เซ็นทรัลซึ่งเป็นคริสตจักรที่ดวงวิญญาณจำนวนมากได้รับความรอด

หลังจากนั้น แม้ตารางเวลาของผมจะแน่นมาก แต่ผมก็ได้ฟังคำเทศนาของดร.เจอร์รี ลีเรื่อง “บทเรียนจากหนังสือ ปฐมกาล” และ “ขนาดแห่งความเชื่อ” ผมเรียนรู้เกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณและรู้ว่า “การเชื่อ” เพียงแค่นั้นไม่อาจ ทำให้เรารอดได้เลย เราต้องเปลี่ยนแบบชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกัน คำเทศนาของท่านเข้าใจง่าย แต่ก็เป็นคำเทศนาฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือชื่อ “สาส์นจากกางเขน” ซึ่งเป็นหนังสือที่ทำให้เรารู้ถึงการเตรียมล่วงหน้าของพระเจ้าในเรื่องการเตรียมมนุษย์และเหตุผลที่ทำให้พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลก ผมกล่าวพูดว่าหนังสือเล่มนี้ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตในความเชื่อฝ่ายวิญญาณของเรา นอกจากนั้น ผมยังได้ดูรายการของสถานี โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcentv.org) ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ที.บี.เอ็น.ของรัสเซียเช่นกันและผมรู้สึกทึ่งกับ เพลงสรรเสริญและการแสดงที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณของคณะกรรมการพันธกิจศิลป์ของคริสตจักรมันมิน เซ็นทรัล

### ผมเริ่มมีนิมิตสำหรับแผ่นดินของพระเจ้า

ผมต้องการที่จะไปเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและพระเจ้าทรงอวยพรให้ผมได้ไปเกาหลีและเยี่ยมคริสตจักร มันมินเซ็นทรัล ในช่วงงานฉลองครบรอบ 30 ปีของคริสตจักรในเดือนตุลาคม 2012 ในระหว่างที่พักอยู่ที่นั่น ผมเห็นว่าสมาชิกคริสตจักรอธิษฐานอย่างรอนรนทุกคืน องค์กรและแผนกต่าง ๆ ของคริสตจักรถูกก่อตั้งขึ้น อย่างเป็นระบบ

เมื่อผมเห็นหน้าของดร.เจอร์รี ลีผมสัมผัสได้ว่าท่านเป็นคนที่มี กลมใจและบริสุทธิ์มาก ผมสัมผัสถึงพลังอำนาจ และสิทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของท่านเช่นกันผมเห็นว่าท่านเป็นบุคคลแห่งการอธิษฐาน

ผมประทับใจอย่างมากกับการแสดงและผมเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคนเหล่านั้นอย่างไรในการร้องเพลง สรรเสริญและการนมัสการ ทีมดนตรีและทีมนมัสการยอดเยี่ยมมาก แม้แต่ภรรยาของผมซึ่งเป็นอาจารย์ สอนศิลปะที่โรงเรียนก็ยอมรับว่าการแสดงนั้นอยู่ในระดับมืออาชีพ ผมเชื่อว่าคริสตจักรสามารถเติบโตได้ อย่างมาก เพราะคริสตจักรมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่บนรากฐานของพระเยซูคริสต์และการอุทิศตนอย่างมากของ สมาชิกคริสตจักร

ผมอธิษฐานเพื่อขอให้ประเทศบัลแกเรียเป็นศูนย์กลางสำหรับเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกในคาบสมุทรบอลข่านถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ผมอยากให้คริสตจักรต่าง ๆ ในบัลแกเรียรู้จักฤทธิ์อำนาจของ พระเจ้า พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และทีมนมัสการของมันมิน ผมถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ ทรงกำลังไข่มุมและนำผมเพื่อสร้างราชกิจของพระองค์



เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ของเครือข่ายหมอคริสเตียนทั่วโลกเกาหลี นายแพทย์คิริล เดคคอฟ สวีเลนอฟและภรรยา และศิษยาภิบาลอิวาน ฮาซาร์บาซซานอฟและคุณกราบเรียลลา ฮาซาร์บาซซานอฟภรรยาของท่าน



เดินทางเยี่ยมบ่อน้ำจืดแห่งเมืองมวนสถานี่ซึ่งสำแดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า (เมืองมวน จังหวัดเจอนันัม เกาหลี)